

# สัมผัสบุตติกีรีสอร์ทสไตล์ร่วมสมัยแห่งใหม่กับ เซ็นทา

## ราควีรีสอร์ท ระยอง



กรุงเทพฯ, มกราคม 2559 – เซ็นทรัล ฮอสพิทาลิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ซีเอชไอ CHI) พร้อมเปิดบริการโรงแรมแห่งใหม่ เซ็นทาราควีรีสอร์ท ระยอง รีสอร์ทแห่งใหม่บนหาดแหลมแม่พิมพ์อันเงียบสงบ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของอ่าวไทย โดยมีคอนเซ็ปต์ที่เน้นมอบประสบการณ์รีสอร์ทติดชายหาดที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองแก่แขกผู้เข้าพัก โรงแรมเซ็นทารา ควีรีสอร์ทระยอง บริการห้องพักด้วยสไตล์การตกแต่งแบบคอนเทมโพราลีจำนวน 41 ห้อง พร้อมให้ทุกท่านหยุดพักจากความวุ่นวายของกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 3 ชั่วโมง

การตกแต่งภายในห้องพักจะตกแต่งด้วยลายเส้นที่เรียบง่าย โทนสีสบายตาอย่างสีขาวที่ดูทันสมัย ผสมผสานเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อน และมีพื้นที่ใช้สอยขนาดตั้งแต่ 34-58 ตารางเมตร มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย นอกจากนี้ ท่านยังสามารถมองเห็นวิวชายหาดอันงดงามได้จากภายในห้องพัก ในตัวรีสอร์ทยังเน้นการจัดแสงไฟเพื่อให้แขกผู้เข้าพักสัมผัสกับรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบตกแต่งภายในซึ่ง ชวนให้นึกถึงรังใหม่สีขาวนวลที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตรอย่างเด่นชัด

นอกจากนี้ทางเซ็นทารายังใช้ตัวอักษร “Q” ซึ่งเป็นชื่อของรีสอร์ทมาใช้เป็นแนวคิดในการนำเสนอชื่อห้องอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คิวคแซนด์บีชเทอร์เรส (Quicksand Beach Terrace) ที่ให้บริการอาหารว่างเบาๆ และเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น ในบรรยากาศแบบเปิดโล่งสบาย โดยสามารถเลือกนั่งบนเดย์เบด หรือที่เตียงอาบแดดได้ตามความพอใจ คิวบ์พูลบาร์ (Qube Pool Bar) ที่ให้บริการเครื่องดื่มบริเวณริมสระว่ายน้ำ และ คิวทอโร รูฟท็อป เลาจน์ (Quattro Rooftop Lounge) ที่มอบวิวของทะเลอ่าวไทย พร้อมให้บริการเครื่องดื่มค็อกเทล และเมนูทาบาส คิวซีน (QZeen) เป็นห้องอาหารในบรรยากาศสบายๆ ที่มีรายการอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารยุโรป และอาหารไทย

แขกผู้เข้าพักจะพบกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันตามมาตรฐานของโรงแรมในเครือเซ็นทารา ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำริมทะเล, ห้องออกกำลังกาย และบริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วบริเวณรีสอร์ท นอกจากนี้ ภายในคิส์คลับ ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับเด็กเล็กและวัยรุ่น ยังเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว และสปาที่มีชื่อเสียงด้านมาตรฐานการให้บริการที่มีชื่อว่า “เซนส์” บายสปาเซ็นทารี ที่จะมอบความผ่อนคลายให้ท่านเลือกได้รับบริการได้หลากหลายรูปแบบ

โรงแรมเซ็นทาราควีรีสอร์ท ระยอง ยังพร้อมบริการสถานที่จัดประชุมสัมมนาขนาดเล็ก และขนาดกลางที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ภายในห้องประชุมมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสัญญาณต่างๆ ไว้บริการอย่าง

ครบครัน และด้วยรีสอร์ทแห่งนี้มีการตกแต่งภายในสไตล์ร่วมสมัย จึงทำให้ห้องฟังก์ชันของรีสอร์ทเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการจัดเลี้ยงในทุกๆ โอกาสพิเศษ รวมทั้งจัดงานอีเวนต์สำหรับองค์กร งานเลี้ยงฉลองแต่งงานขนาดเล็กๆ ตลอดจนจัดงานประชุมอย่างเป็นทางการ